



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๐๒

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

ด้วยได้รับแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” ดังนี้

๑. นางเรณู แก้วธิดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแพร่
๒. ดร.เกียรติสุดา ภาคเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองแพร่
๓. นางสุภา นาจักร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน สังกัดเทศบาลเมืองแพร่
๔. นายศราวุธ ธรรมวรรณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ สังกัดเทศบาลเมืองแพร่
๕. นายกองธรรม นวลเลิศเมธี ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบต่อไป สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพันธ์ บุญหลวง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๒๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้สร้างและพัฒนาวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จีระพา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๐๔, ๓๑๕, ๓๑๘



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อวิทยาการเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการศึกษา ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้ง ยังได้สร้างและพัฒนาวิทยาการเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “วิทยาการเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” จำนวน ๓๑๙ ราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

"วิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด
๑	นางไสรยา เจริญนิธิธาดา	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลกระบี่น้อย	กระบี่
๒	นายฤกษ์ชัย โชติมุข	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลตำบลเขาพนม	กระบี่
๓	นางสาวณัฐพัชร์ จันทรทิพย์	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลเขาพนม	กระบี่
๔	นางสาวพิทยา เมืองไทย	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้	กระบี่
๕	นายชำนาญ เรืองมาก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้	กระบี่
๖	นางโสภิส การแข็ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา	กระบี่
๗	นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองกระบี่	กระบี่
๘	นางจิรัญญา หน้าผา	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองกระบี่	กระบี่
๙	นายศุภกร ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลเมืองกระบี่	กระบี่
๑๐	นางสาวประภาศรี คำนวนจิต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองกระบี่	กระบี่
๑๑	นางสาวรินฤดี แจ่มใส	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองกระบี่	กระบี่
๑๒	นางสาวอรดี เบ็ดเสร็จ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	กระบี่
๑๓	นายสังจพร จันทรศรีนวล	ปลัด อบจ.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	กระบี่
๑๔	นายสามารถ ยะลา	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา	กระบี่
๑๕	นางศุภิสรา มาศชาย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน	กระบี่
๑๖	นายอำหลี คลองยวน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม่า	กระบี่
๑๗	นางสุกัญญา สังก้อง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน	กระบี่
๑๘	นายธนพงศ์ พุทธิภักสร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง	กระบี่
๑๙	นางสาวปิยบุษ บุดรปอด	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	กระบี่
๒๐	นายสมเกียรติ รัตนะรัต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย	กระบี่
๒๑	นายคำนึ่ง รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย	กระบี่
๒๒	นางสาวสุกัญญา แก้วเถื่อน	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย	กระบี่
๒๓	นางโสพิศ นบนอบ	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง	กระบี่
๒๔	นางศกลวรรณ เอ่งฉ้วน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง	กระบี่
๒๕	นายเกื้อกุล กุลขุมภู	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง	กระบี่
๒๖	นางกัญญา บุตรแฉั่ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง	กระบี่
๒๗	นางสาวสุจิตรา ฉลองกุล	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย	กระบี่
๒๘	นายมานิต เหลือมกุมมาร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์
๒๙	นางรัศมี พลเทียบ	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์
๓๐	นางณัฐนิชา กล้าหาญ	ครู	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร
๓๑	สิบเอกอนุสรณ์ คำมี	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร
๓๒	นางจิรัญญา หมวกแก้ว	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	กำแพงเพชร

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด
๑๗๔	นางศิริพร ทิมคล้าย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา
๑๗๕	นายอำนาจ นาคแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองเสนา	พระนครศรีอยุธยา
๑๗๖	นายพรโชค รียาพันธ์	หัวหน้าสำนักงานปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	พระนครศรีอยุธยา
๑๗๗	นางสาวจันทิมา จันทร์สุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร	พระนครศรีอยุธยา
๑๗๘	นางสาววิธัญญา วิพัฒนาการกุล	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลตำบลเชียงค้ำ	พะเยา
๑๗๙	นางสาวระพีพรรณ เมืองมูล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลตำบลเวียง	พะเยา
๑๘๐	นางสาวสุนารี ยาสะ	หัวหน้าฝ่ายนิติการ	เทศบาลเมืองพะเยา	พะเยา
๑๘๑	เรือไทยรยง นามจิต	หัวหน้าสำนักงานปลัด	องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	พะเยา
๑๘๒	นางสาวพวงมาศ ต้านประเสริฐกุล	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลกระโสม	พังงา
๑๘๓	นางอำไพ ชูปาน	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลเมืองพังงา	พังงา
๑๘๔	นางสาวนิตา เหมรา	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	พังงา
๑๘๕	นางสุวิภา ประสมทรัพย์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว	พังงา
๑๘๖	นางวราภรณ์ เดชสงคราม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลตำบลจอนถนน	พัทลุง
๑๘๗	นายสุรเสกข์ ผลบุญ	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน	พัทลุง
๑๘๘	นางรัตนา คุ่ยเสียม	ครู	เทศบาลเมืองพัทลุง	พัทลุง
๑๘๙	นายประเสริฐ ไซยเขียว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี	พัทลุง
๑๙๐	นางเพ็ญลักษณ์ หล้าบุเต๊ะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง	พัทลุง
๑๙๑	นายอานนท์ แจ้งฉาย	หัวหน้าฝ่ายการศึกษา	เทศบาลตำบลวังทรายพูน	พิจิตร
๑๙๒	นางเดือนเพ็ญ ไซยพพัฒนา	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลตำบลสาทเหล็ก	พิจิตร
๑๙๓	นางนิภา อมราษฎร์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลเมืองพิจิตร	พิจิตร
๑๙๔	นายรณกฤต หัตถิรัตน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลพะนง	พิจิตร
๑๙๕	นางเสาวณีย์ ทองพงษ์เนียม	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว	พิจิตร
๑๙๖	นางสาย งามอยู่	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม	พิจิตร
๑๙๗	นางสาวศุภิสรา ทาทอง	ครู	เทศบาลตำบลบ้านแหลม	เพชรบุรี
๑๙๘	นางเกษสุดา อินพันทั้ง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองชะอำ	เพชรบุรี
๑๙๙	นางสาวนวลจันทร์ ทินราช	ครู	เทศบาลเมืองชะอำ	เพชรบุรี
๒๐๐	นางจรัส นวลมา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี
๒๐๑	นางจริยา นาคะเวช	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย	เพชรบุรี
๒๐๒	ว่าที่ร้อยเอกบุญฤทธิ์ เหลืองอุ้มพล	นักวิชาการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว	เพชรบุรี
๒๐๓	นางเปรมยุดา การกิจไทร	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	เทศบาลตำบลนาจัว	เพชรบูรณ์
๒๐๔	นายเจนวิทย์ ปะเมโท	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
๒๐๕	นางอัญชลี วรรณมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ	เพชรบูรณ์
๒๐๖	นางบุษกร คั่นสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างทอย	เพชรบูรณ์
๒๐๗	ดร.เกียรติสุดา กาศเกษม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	เทศบาลเมืองแพร่	แพร่
๒๐๘	นางเรณู แก้วธิดา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลเมืองแพร่	แพร่
๒๐๙	นางสุภา นางจักร	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เทศบาลเมืองแพร่	แพร่
๒๑๐	นายศราวุธ ธรารรณ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ	เทศบาลเมืองแพร่	แพร่
๒๑๑	นายกองธรรม นวลเลิศเมธี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	แพร่